

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
นโยบายการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ได้มีมติอนุมัติ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565

เพิ่มประเภทความเสี่ยงด้านความยั่งยืน เพื่อให้การประเมินความเสี่ยงขององค์กรครอบคลุมประเด็นสำคัญด้านความ ยั่งยืนเกี่ยวข้องกับธุรกิจ

อนุมัติโดย นางสาวณัฐชไม ถนอมบุญเจริญ
ประธานกรรมการ

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย นโยบายการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการบริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ ทั้งนี้การระบุและจัดการความเสี่ยงจะช่วยสนับสนุนให้บริษัท มีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถลดความรุนแรงของผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งและมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) พิจารณาความเหมาะสมของแผนจัดการความเสี่ยง และติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ และกำหนดให้ทุกคนในบริษัทจะต้องมีส่วนร่วมในการประเมินความเสี่ยง และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทอยู่เสมอ รวมถึงการวางแผนป้องกัน และควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงดังกล่าวให้อยู่ในระดับที่บริษัทยอมรับได้

ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่เหตุการณ์อาจเกิดขึ้น และส่งผลต่อการบรรลุกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กำหนดไว้ โดยความเสี่ยงอาจใช้กับเหตุการณ์หนึ่ง หรือหลายเหตุการณ์ หรืออาจใช้กับเหตุการณ์โดยรวมที่อาจเกิดขึ้น และส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ของบริษัท นอกจากนี้องค์ประกอบหลักของความเสี่ยงจะประกอบด้วย ความเป็นไปได้หรือโอกาสที่จะเกิดขึ้น (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบที่มีต่อองค์กร (Impact) ของความเสี่ยงนั้น

เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของบริษัทมีความชัดเจน คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติในเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ดังนี้

1. บริษัทจะจัดวางระบบและกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ โดยการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง ได้แก่ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านบัญชีและการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย และความเสี่ยงด้านความยั่งยืน
2. บริษัทจะกำหนดให้มีการควบคุมและบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ (Risk Appetite)
3. ผู้บริหารและพนักงานทุกคน มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการระบุ วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการจัดการความเสี่ยง
4. ฝ่ายจัดการจะบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัท และกำกับดูแลการบริหารจัดการในแต่ละความเสี่ยงตามหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงดูแลให้การบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายต่างๆ ของบริษัท หรือตามที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมอบหมาย พร้อมจัดให้มีการรายงานผลการดำเนินงานด้านบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอหรือตามความเหมาะสม
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง โดยการพิจารณาความเหมาะสมของแผนจัดการความเสี่ยงและติดตามการบริหารความเสี่ยงตามแผนที่กำหนดไว้ เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง